

13. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

13.1 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ VSPP-PEA 077/2550 ระหว่างบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (“ผู้ผลิตไฟฟ้า”) กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“การไฟฟ้า”) ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2550 และข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เลขที่ VSPP-PEA 077/2550 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2552

ข้อมูลทั่วไป

ผู้ผลิตไฟฟ้าซึ่งถือเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ตกลงขายพลังงานไฟฟ้าในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 8 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลต์ให้การไฟฟ้าภายใต้สัญญานี้ ทั้งนี้ สัญญาฉบับนี้มีระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ลงนามโดยทั้งสองฝ่าย และต่อเนื่องครั้งละ 1 ปี โดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการยุติสัญญา ทั้งนี้ ผู้ผลิตไฟฟ้าอาจยุติสัญญาโดยการเลิกสัญญาได้ โดยยื่นหนังสือถึงการไฟฟ้าแสดงความประสงค์ที่จะยุติการซื้อขายไฟฟ้า หรือสัญญาจะยุติหากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ให้อีกฝ่ายทำหนังสือแจ้งให้ฝ่ายนั้นดำเนินการแก้ไข หากไม่แก้ไขให้อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้

การชำระเงิน

การชำระเงินค่าซื้อขายไฟฟ้า ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ในระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยมีหลักการดังนี้

สำหรับการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าที่มีปริมาณพลังไฟฟ้าขายเข้าระบบเกินกว่า 6 เมกะวัตต์ การไฟฟ้าจะรับซื้อพลังงานไฟฟ้าในอัตราค่าไฟฟ้าดังนี้

1. กรณีเป็นผู้ใช้ไฟอัตราปกติ อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าที่ขายจะเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งเฉลี่ยทุกระดับแรงดัน ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขายให้การไฟฟ้า รวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติขายส่ง (f_t ขายส่งเฉลี่ย)
2. กรณีเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าอัตรา TOU อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าที่ขายจะเท่ากับอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าขายส่ง ณ ระดับแรงดัน 11-33 กิโลโวลต์ ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขายให้การไฟฟ้า รวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติขายส่งเฉลี่ย (f_t ขายส่งเฉลี่ย)
3. เงื่อนไขการชำระเงินค่าซื้อไฟฟ้า: การไฟฟ้าจะจัดบันทึกหน่วยการขายไฟฟ้า (credit) และคำนวณค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนและแจ้งให้ผู้ผลิตไฟฟ้า เพื่อจัดทำใบแจ้งหนี้ และขอรับเงินจากการไฟฟ้าเป็นประจำทุกเดือน หรือเมื่อจำนวนเงินค่าไฟฟ้าสะสมถึง 3,000 บาท โดยการไฟฟ้าต้องชำระเงินให้ผู้ผลิตไฟฟ้าภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งขอรับเงิน

ในกรณีที่การไฟฟ้าผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามกำหนด การไฟฟ้ายินยอมให้ผู้ผลิตไฟฟ้าคิดดอกเบี้ยจากจำนวนเงินที่ค้างชำระในอัตราเท่ากับอัตรากำหนดโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เรียกเก็บจากลูกค้าชั้นดีในขณะนั้นนับแต่วันที่ผิดนัดจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยอัตรากำหนดโดยจะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี